

DIGITAL LIBRARY NEWS



สำนักหอสมุด

ปณิธาน : ส่งเสริมความรู้ ควบคู่บริการ ข่าวสารทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

ปีที่ 12 ฉบับที่ 69 (ก.ค.-ส.ค.56)

<http://e-library.siam.edu>



ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๑ พรรษา ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทย

ข้าพระพุทธเจ้าบุคลากรสำนักหอสมุดขอตั้งจิตอธิษฐานเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนองค์พระสยามเทวาธิราช จงได้อวยพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม

สวัสดีค่ะ ท่านผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาน้องใหม่ทั้งหลายคงเริ่มคุ้นเคยกับสถานที่เรียนใหม่ เพื่อนใหม่ อาจารย์ใหม่ และวิธีการเรียนแบบใหม่ที่แตกต่างจากระบบโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้นึกว่าคงจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะ ซึ่งทางสำนักหอสมุดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ นักศึกษาคงได้มีโอกาสเข้าใช้บริการของสำนักหอสมุดกันบ้างแล้ว เพราะเราไม่อยากจะให้น้องๆ พลาดโอกาสอันงามจากแหล่งรวมของความรู้และนันทนาการที่เรามีไว้บริการ และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาปรับปรุงทั้งพื้นที่และระบบ I.T ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น อ้อ! ในระหว่างนี้ห้องสมุดของเราไม่ได้ปิดทำการ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งคาดว่าคงไม่เกินเดือนตุลาคมนี้ ก็คงจะแล้วเสร็จ ขอความกรุณาอดใจรออีกสักนิดนะคะ ก็จะได้พบกับห้องสมุดโฉมใหม่กันแน่นอน **ชัวร์!** เพียงแต่จะต้องขอกฎในความสะดวกสักเล็กน้อย ที่จะต้องขอให้ท่านผู้ใช้ทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ที่ทางเข้า-ออก ชั้น 3 แทน ชั้น 2 เป็นการชั่วคราว ซึ่งน้องๆ ก็ยังคงสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ตลอดเวลา หรือถ้าไม่มีเวลาก็เข้าใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยที่ <http://e-library.siam.edu> อย่างน้อยก็จะได้ทราบว่าห้องสมุดมีรายชื่อหนังสือใหม่ และทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ๆ อะไรบ้างที่นำมาให้บริการในช่วงนี้ รวมทั้ง DVD,VCD ใหม่ ๆ การแนะนำหนังสือใหม่ รวมทั้งเนื้อเรื่องย่อๆ พร้อมทั้งภาพสีที่ได้ scan จากหน้าปกหนังสือ เพื่อน้องๆ นักศึกษาสนใจก็สามารถหยิบยืมกันได้ตามสบายเลยคะ

สำหรับ "Digital Library News" ฉบับนี้ ก็อยากจะรณรงค์ว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็ต้องตระหนักและธำรงรักษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติให้ยั่งยืนสืบไป ดังนั้น สำนักหอสมุดจึงอยากจะแนะนำหนังสือที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง ต้องการให้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งนั่นคือ หนังสือ "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจัดทำโดยราชบัณฑิตยสถาน ภายในเล่มได้ประมวลคำทั้งหมดที่ใช้อยู่ในภาษาไทยมาจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร ตั้งแต่ ก - ฮ ให้คำอ่าน ความหมาย การใช้ตัวสะกด ตลอดจนที่มาของคำ ดังนั้น หากผู้ใช้บริการสนใจ เรามีบริการไว้ที่ "ห้องอ้างอิง" ซึ่งท่านจะสามารถค้นคว้าได้ตลอดเวลาหรือถ้าท่านเป็นผู้ที่สนใจด้านการศึกษา ก็อยากจะขอแนะนำ "การวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการศึกษา" โดย รัตนะ บัวสนธ์ "เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามีอาชีพ" โดย วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ "การวิจัยทางการศึกษา(Education Research)" โดย ไพศาล วรคำ "ปรัชญาพรรณ: ปรัชญาการศึกษา" โดยวิทย์ วิศทเวทย์ หรือหากท่านใดสนใจทางด้านการบริหารเราก็มีมาให้เลือกอ่านอีกมากมายทั้ง "ถอดรหัสความคิดพิชิตทางตัน" โดย ทีโมธี บัทเลอร์ "คู่มือพัฒนาภาวะผู้นำ" โดย Annie Mckee "กลยุทธ์ (On Strategy)" โดย พอร์เตอร์, ไมเคิล อี "กลวิธีปกครองคน" โดย ร็อดริคอง,แคทลีน เค หรือถ้าท่านสนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เราก็มีหนังสือดี ๆ น่าสนใจมานำเสนอเช่นกัน อาทิเช่น เรื่อง "ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม" โดย ขวัญชัย สิ้นทิพย์สมบุรณ์ "เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ทฤษฎีและการคำนวณ" แปลโดย วีระศักดิ์ กรีวิเชียร และอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือเรื่อง "เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ฉบับเสริมประสบการณ์"



โดย วีระศักดิ์ กรีวิเชียร สำหรับเรื่องสุดท้ายนี้ นักศึกษามารถใช้ฝึกหัดเพื่อเตรียมสอบและฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียว
ดังนั้น ถ้าสนใจเล่มไหนก็สามารถมาหยิบยืมกันได้เลยคะที่ห้องสมุด



ข่าวดี! อีกเรื่องหนึ่งที่ทางสำนักหอสมุด
ต้องการจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทราบก็คือ
ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่รักการ
อ่านทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “นักอ่านดาวทองของ
สยาม” ง่าย ๆ เพียงแต่ทุกท่านเข้ามายืมหนังสือที่
แผนกบริการไปอ่านและส่งคืนตามกำหนดเท่านั้น ยิ่งอ่านมาก

ยิ่งยืมมาก ท่านก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษายน 2557 อย่าลืมนะคะ โอกาสที่ท่านผู้อ่านจะสามารถเป็น “นักอ่าน
ดาวทองของสยาม” ขึ้นอยู่กับท่านแล้ว อย่าลืม! เพียงแค่ท่านอ่านและยืมเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น โอกาสดีก็จะเป็นของท่านทันที

ข่าวน่ารู้

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อท่อส่งน้ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านพลังงานของไทย เกิด
รอยแตกรั่ว ที่บริเวณท่อน้ำมันดิบ (Single Point Mooring) ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ



20 กิโลเมตร รั่วลงทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้น้ำมันดิบขนาด 50 ตัน หรือ 50,000 ลิตร ไหลทะลัก
ท่วมผ่านน้ำทะเล จ.ระยองในทันที ทำให้คราบน้ำมันความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร เคลื่อน
ตัวเข้าสู่เกาะเสม็ด บริเวณอ่าวพร้าว และ อ่าวขาม ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีความยาวตามชายฝั่ง
เกือบ 2 กิโลเมตร ลักษณะของน้ำมันเป็นสีดำหนา จนทะเลเป็นสีดำทั้งหาด ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว
นำมาซึ่งความโกลาหล เนื่องจากเกาะเสม็ดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และส่งผล

กระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทางเจ้าหน้าที่เองได้พยายามสกัดกั้นคราบน้ำมันไม่ให้เข้า
ไปกระทบกับสภาพแวดล้อมชายฝั่ง และเร่งป้องกันคราบน้ำมันกระจายไปยังบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งได้ประสานขอคำแนะนำจาก
หน่วยงานกำจัดคราบน้ำมันสากล (Oil Spill Response) ประเทศสิงคโปร์ ให้เร่งมาดำเนินการกำจัดคราบน้ำมัน ให้หมดไปโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะทำได้สำหรับอุปกรณ์ที่นำมาใช้เก็บคราบน้ำมันก็เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ทูนกักน้ำมัน เครื่องมือเก็บคราบน้ำมัน ตัวดูดซับ
น้ำมัน เครื่องดูดน้ำมันจากผิวน้ำและชายหาด อุปกรณ์ตักเก็บดินทราย ที่เป็นไปตามชายหาด ส่วนสารเคมีที่ทำมาใช้ฉีดพ่นลงไปบนคราบน้ำมัน
ในทะเล นั้นเป็นสารจำพวก Oil dispersants ที่เป็นส่วนผสมระหว่างสารซักฟอกกับตัวทำลายที่นำมาใช้คือสาร Slickgone ปริมาณ
50-70 ตัน เพื่อช่วยให้คราบน้ำมันแตกตัวเป็นหยดเล็ก และจะกลายเป็นอาหาร ของแบคทีเรียและแพลงตอน โดยจะไม่ส่งผลเสียหายต่อ
ระบบนิเวศในท้องทะเล ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดจากประเทศอังกฤษ

ล่าสุด ทางจังหวัดระยอง ได้ประกาศให้เกาะเสม็ด เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเล
จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ก็ต้องถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งหนึ่งที่ประวัติ ศาสตร์ไทยต้องจด
จำเป็นบทเรียนว่าจะไม่พยายามให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีก จากนั้นไปหน้าที่รับผิดชอบหลักก็ยังเป็นของ “คณะกรรมการป้องกันและจัด
มลพิษทางน้ำ (กปน.)” กรมเจ้าท่า ซึ่งจะเป็ศูนย์กลางในการทำงานตามปกติ เท่าที่ ผ่านมาได้มีระบบซ้อมแผนรับมือฉุกเฉิน 3 ระดับ
น้ำมันที่รั่วในครั้งนี้เป็นระดับ 2 คือไม่เกินปริมาณรั่วไหลพันตัน และในส่วนของกระทรวงพลังงาน จากนั้นไปก็คงจะต้องมีการเตรียมแผน
ร่างโรดแมปแนวทางการป้องกันเหตุวิกฤตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะต้องซักซ้อมแผนเป็นประจำทุกปี

แหล่งที่มาของข้อมูล:

http://e-library.siam.edu สืบค้นที่ “ฐานข้อมูลมติชน”	http://www.khaosod.co.th
www.thairath.co.th	http://highlight.kapook.com
http://news.th.msn.com	